

BÀI VIẾT

“NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2022-2023” CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4



Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: Sách là chiếc chìa khoá vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt thấp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết sống có trách nhiệm, sống có ý nghĩa và biết cho đi, biết chia sẻ những điều tốt đẹp, lan toả yêu thương,...; Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã kiếm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau. Những cuốn sách có nội dung tốt sẽ đưa đến cho chúng ta không chỉ những hiểu biết mới mà còn cả những sự suy nghĩ tìm tòi và sự biến đổi về tâm hồn.

Nhằm thiết thực chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4, hôm nay ngày 15/4/2023 Trường Tiểu học An Lợi long trọng tổ chức “Ngày hội đọc sách năm học 2022-2023” với các hoạt động vui tươi, hấp dẫn và đầy ý nghĩa cho tất toàn thể Cán bộ, Giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.

Ngày hội góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội; đồng thời là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh được tự do vui chơi và thư giãn; Đồng thời khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng phát triển văn hoá đọc trong nhà trường.

Các hoạt động diễn ra thật hiệu quả mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự say mê, tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động. Các phần quà nho nhỏ, lời cảm ơn, lời động

viên, tuyên dương là những tình cảm chân thành mà Ban tổ chức muốn gửi đến tất cả những thành viên tham dự ngày Hội đọc sách.

Ngày hội khép lại sau thời gian hoạt động tích cực, hiệu quả, mang lại những thành công và những giá trị giáo dục, nhân văn, ý nghĩa thiết thực góp phần phát triển văn hoá đọc của nhà trường, là động lực để nhà trường ngày càng phân đấu nâng cao niềm tin và uy tín đối với địa phương, người dân và toàn xã hội. Thay mặt Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ tập thể nhà trường, các em học sinh và quý phụ huynh.





















